

แฉ โรงเรียนซื้อหนังสือไม่ตรงตามงบฯ

นำเสนอเมื่อ : 11 มี.ค. 2558

สำนักพิมพ์เอกชน แฉโรงเรียนหมกเม็ดงบฯซื้อหนังสือเรียน คาดสัญญาหายนับร้อยล้านบาท จี้ องค์กรและ สพฐ.ตรวจสอบ ดานกมล ล้นพบทุจริตจัดการเด็ดขาด

จากกรณีที่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีหนังสือที่ ศธ. 04010/ว 358 ลงวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้พิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2558 ให้เพียงพอแก่นักเรียนทุกคน ทุกชั้น และให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นั้น

วันนี้ (10 มี.ค.)

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้บริหารระดับสูงของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนรายหนึ่ง ว่า ในทางปฏิบัติแต่ละปีจะมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวนไม่น้อยที่จัดซื้อหนังสือเรียนใหม่ให้แก่นักเรียนชั้นเรียนต่างๆ ไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ทั้งที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่นักเรียนทุกคน ทุกชั้น และครบ 8 กลุ่มสาระฯในทุกปีการศึกษา

โดยเฉลี่ยหลายโรงเรียนในงบบฯที่ได้รับจัดสรรมาจัดซื้อหนังสือเรียนใหม่ตามรายวิชาและชั้นเรียนต่างๆ เพียง 70% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30%

ผู้บริหารโรงเรียนจะนำหนังสือของนักเรียนรุ่นพี่ในปีการศึกษาปีก่อนหน้านั้นมาแจกให้แก่นักเรียนแทน

" ทั้งที่บางโรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนเพียง 70% ของงบฯที่ สพฐ.จัดให้ แต่โรงเรียนเหล่านั้นก็บอกฎีกาเบิกจ่ายงบฯว่าได้จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกรายวิชาและทุกชั้นเรียนครบทั้ง 100% ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ และ ดร.กมล ใส่องการให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย เพราะจำนวนงบฯที่ต้องจัดซื้อหนังสือเรียนใหม่ 30% ในแต่ละปีที่หายไปนั้นสูงนับร้อยล้านบาท อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนที่อาจได้ใช้หนังสือเรียนในรายวิชาต่างๆไม่เต็มที่ เพราะทางโรงเรียนอาจสั่งเด็กห้ามขีดเขียนและส่งคืนแก่โรงเรียนเมื่อเรียนจบแต่ละชั้น เพื่อทางโรงเรียนจะได้นำไปให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป จะไดลดจำนวนการจัดซื้อลง ในขณะที่งบฯที่ลดลงนั้นก็ไม่รู้ไปไหน " ผู้บริหารสำนักพิมพ์เอกชน กล่าว

ด้าน ดร.กมล กล่าวว่า ยังไม่ทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าว แต่หากโรงเรียนมีการกระทำในลักษณะนั้นจริงก็ถือว่าไม่ถูกต้อง และถือเป็นการทุจริตต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยตนจะสั่งให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.สำรวจว่ามีสถานการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง พร้อมทั้งสั่งกำชับให้ทุกโรงเรียนทำการจัดซื้อตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ สพฐ.เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากผู้บริหารโรงเรียนใดถูกตรวจพบว่ากระทำการในทางทุจริตก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด และหากใครมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อหนังสือเรียนดังกล่าวก็ขอให้ส่งข้อมูลมายัง สพฐ.ได้ รับรองว่าตนจะไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอน

